

## สารผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในนามของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4<sup>th</sup> National Research Conference- CPRU 2021) โดยหัวข้อการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ คือ “วิจัย ยั่งยืน” (Research and Sustainability) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ว่า “วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Model) เพื่อบูรณาการการพัฒนาพร้อมกันระหว่างทุกภาคส่วนทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ นวัตกรรมนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสมและยั่งยืน

อนึ่ง การดำเนินงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่า อีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาตินั้น ต้องมีการพัฒนาทางด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองและเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งเพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการจัดโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทุกท่าน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนช่วยพิจารณาและคัดกรองคุณภาพผลงาน ซึ่งจะเป็นมาตรฐานและนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และจะเป็นประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงได้จัดทำเอกสารรวบรวมผลงาน (Proceedings) ในการประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจและหน่วยงานต่าง ๆ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้ดำเนินงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปท่านจะได้มาเยือน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ